

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.รจ.
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนันนท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : นายจรินทร์ จักกะพาก ป.รจ.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	<p>กรณีแรงงานไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ดำเนินการเยียวยาภรรยาและบุตรของผู้เสียชีวิต โดยส่งเสริมให้ มีงานทำ การฝึกอาชีพ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ๒) ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลสายนายหน้าบริษัท ที่ล่อลวงแรงงาน ดังกล่าวไปทำงานต่างประเทศและดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน ๓) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางและขั้นตอนการไปทำงาน ต่างประเทศที่ถูกต้องให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจะ ได้รับความคุ้มครองและดูแลจากกระทรวงแรงงานอย่างเต็มที่ 	กกจ.
๒	<p>กรณีชายบัตรคิวที่จังหวัดอุตรธานี เพื่อไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีชายบัตรคิว ๒) ให้สรุปขั้นตอนการให้บริการการไปทำงานต่างประเทศของจังหวัด อุตรธานี พร้อมปัญหาอุปสรรค ๓) ให้มีมาตรการในการตรวจสอบ ป้องกัน และช่องทางการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ กรณีแรงงานพบการทุจริตหรือเกิดความ ไม่สะดวกในการดำเนินการ ๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานของ รจ. ในจังหวัดอุตรธานี ช่วยกันสอดส่อง ดูแล หาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาฯ โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจ สำคัญของกระทรวง มีใช้ภารกิจของกรมการจัดหางานเพียงหน่วยงาน เดียว 	กกจ.
๓	<p>การปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้น่าสนใจ ทันสมัย ๒) ให้มีการนำเสนอข้อมูลด้านแรงงานที่อยู่ในความสนใจของ สาธารณชน และเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานในหน้าหลัก เช่น การไปทำงานต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม โดยให้นำสถิติการรับเรื่อง ร้องทุกข์ และสายด่วนกระทรวงแรงงาน มาพิจารณาด้วย ๓) ให้เชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ จากหน่วยงานในสังกัด โดยขอให้แต่ละหน่วยงานวางระบบเพื่อรองรับการดำเนินการ ดังกล่าวด้วย 	ศูนย์เทคโนโลยี ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๔	การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ๑) ให้จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เตรียมการให้พร้อมในการดำเนินงาน และให้จัดทำบัญชีสถานประกอบการรายตำบล ๒) ให้แต่ละจังหวัดเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ๓) ให้กระทรวงศึกษา BOI และสำนักงาน EEC เข้าร่วมงานด้วย	สป. (กศร หน่วยงานในสังกัด ระยอง จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)
๕	การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๑) ให้เชิญ CEO ในศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ทั้ง ๑๓ ศูนย์ฯ ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวร่วมกันในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีประเด็นได้แก่ การปรับปรุงระบบการพิสูจน์สัญชาติ การจัดระบบคิว การบริหารจัดการแรงงานให้เข้าพิสูจน์สัญชาติทันเวลาที่กำหนด และประเด็นอื่นที่สำคัญ ๒) ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑) ตั้งเป้าหมายการจัดทำทะเบียนประวัติ ส่งให้กระทรวงภายในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ ๒.๒) ให้รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการดำเนินการเป็นรายวันให้กระทรวงแรงงานทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องโดยเร็ว	กกจ.

นางสาว อ.ฉ.

(นางบุษราคม อ่ำสกุล)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นางรติ วัลลีสกุล

(นางรติ วัลลีสกุล)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓